

Số: **A3** /CĐN

V/v tham gia Chương trình Tết sum vầy 2022

Hà Nội, ngày **14** tháng 01 năm 2022

Kính gửi: - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố
- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng
- Công đoàn các trường đại học, trường CĐSP; các đơn vị trực thuộc
CĐGD Việt Nam.

Năm 2021 vừa qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống, xã hội, nhiều nhà giáo - người lao động đã gặp khó khăn bởi tác động của dịch bệnh, vì điều kiện và hoàn cảnh cá nhân... Tết đến xuân về là dịp để cộng đồng nhà giáo và xã hội động viên, chăm lo, hỗ trợ để nhà giáo - người lao động trong ngành giáo dục vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đón Tết ấm áp, bình an.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với kênh VTV7 - Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy 2022” với chủ đề: “Tết Sum vầy - Xuân bình an”. Chương trình được tổ chức nhằm động viên, hỗ trợ một số nhà giáo - người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ để yên tâm đón tết. Chương trình được thực hiện trực tuyến từ trường quay Đài Truyền hình Việt Nam đến các điểm cầu các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Sơn La... Nhà giáo - người lao động, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trên cả nước có thể tham dự chương trình bằng cách theo dõi và tương tác trên fanpage VTV7 và fanpage Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Thời gian: Từ 15h đến 17h chiều 26/1/2022 (tức 24 tết)

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị CĐGD các tỉnh, TP; công đoàn các đại học, các trường đại học, trường CĐSP và các đơn vị trực thuộc thông tin đến Nhà giáo – người lao động trong đơn vị biết và tham dự chương trình.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng mong nhận được sự tham gia, phối hợp tổ chức chương trình từ các đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp... để có thêm nguồn lực chung tay giúp đỡ những nhà giáo - người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19... để “Tất cả đều có Tết”.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Ban Chính sách Pháp luật – Quan hệ lao động, Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số điện thoại Trưởng ban: 0912.961.556

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị và cá nhân để chương trình thành công và mang nhiều ý nghĩa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website CĐGDVN;
- Lưu VP, CSPL-QHLD



Nguyễn Ngọc Ân